

หารีผล..พบแล้วแถวบ้านผมเอง!!

นำเสนอเมื่อ : 4 ก.พ. 2552

พบ "มักกะลีผล-หารีผล" ที่เมืองกาญจน์

พบมักกะลีผลแบ่งเพศเป็นหญิงชายชัดเจน
หนุ่มใหญ่อย่างใดมาจากเพื่อนที่เข้าไปเดินป่าแนวชายแดนไทย-พม่า ผังกาญจน์บุรี

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายมารุต ดิยาวัว อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 175/1 หมู่ที่ 2 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจน์บุรี ว่า ได้พบกับมักกะลีผล หรือ หารีผล ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่หาได้ยาก จึงเดินทางมาพิสูจน์

ถึงบ้านเลขที่ดังกล่าวพบว่า นายมารุต กำลังนั่งส่องกล้องมักกะลีผลอยู่หน้าบ้านเพียงลำพัง ซึ่งมักกะลีผลดังกล่าวมีทั้งหมด 16 ตัว มีลักษณะไม่ผิดกับมนุษย์ เมื่อสังเกตดูเห็นสามารถแยกเป็นเพศหญิงเพศชายอย่างเห็นได้ชัด โดยเพศชายจะมีขนาดความสูงประมาณ 16 ซม. วัดลำตัวกว้างประมาณ 4 ซม. เพศหญิงสูงประมาณ 15 ซม. ลำตัวกว้างประมาณ 3 ซม. มีสีเหลืองออกน้ำตาล น้ำตาลอ่อน และน้ำตาลเข้ม ลักษณะเปลือยกาย

ลักษณะด้านหน้า มีใบหน้า มีหูตา คิ้วจมุก เหมือนกับคนไม่มีผิด เพศหญิงก็จะมีเนินเต้านมพูนขึ้นมา มีอวัยวะเพศ ด้านหลังมีลักษณะเป็นเส้นผมเหยียดตรงยาวสยาย ส่วนเพศชายก็จะพบอวัยวะเพศเหมือนชาย ทั้งเพศชาย-หญิง ลำตัวตรง มือทั้งสองข้างขีดลำตัว ขาทั้งสองเหยียดตรง ปลายเท้าทั้งสองชี้ตรง ด้านบนของศีรษะ มีจุกคล้ายกับจุกมะเขือเทศทั้งสองเพศ ยาวประมาณ 1 ซม. ภาสองกลองดูบางตัวพบว่า มีขนทั่วทั้งตัว นอกจากนี้พอดมดู พบว่ามีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นเปลือกไม้โดยทั่วไป

นายมารุต เปิดเผยว่า ตนได้รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อ อ.บ่อพลอย และได้เก็บมักกะลีผลมาจากในป่าลึก อ.ทองผาภูมิ โดยมีชาวพม่าที่มารับจ้างทำงานที่ อ.ทองผาภูมิ พาเข้าไปในป่าเมื่อไม่นานมานี้เอง ตนจึงได้ขอดูเห็นว่าแปลกดีจึงได้ขอแบ่งซื้อมา 20 ตัว แจกจ่ายเพื่อนที่รู้จักไปบาง ตอนนั้นเหลือ 16 ตัว

"เพื่อนเล่าให้ฟังอีกว่า มักกะลีผลที่ได้มา หาได้ไม่ง่ายเพราะอยู่ในป่าลึก และคนที่เคยพบเท่านั้นจึงรู้ว่าขึ้นอยู่บริเวณใดของป่า ซึ่งลำต้นจะมีลักษณะสูงใหญ่คล้ายกับต้นมะม่วง ใบเป็นแฉกๆ คล้ายกับใบสาเก ตอนที่ผลมักกะลีผลอ่อนจะเป็นสีเขียว ในส่วนที่เป็นอวัยวะจะแดงดี แต่พอผลแก่ก็จะเหี่ยวจนอย่างเห็นได้ชัด"

ตนเห็นแปลกดีจึงนำมาเก็บเอาไว้ดู ตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าจะมีไม้ประเภทนี้จริง จึงเข้าไปเปิดเว็บไซต์ดูปรากฏว่า เหมือนกับที่บรรยายไว้ในเว็บไซต์ไม่มีผิด หลังจากที่ได้เก็บมาไว้ดูก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติ หรือ พบชาย-หญิง นุ่งขาวห่มขาวมาให้เห็นแต่อย่างใด